

Ngày 15 Tháng Một
LỄ THÁNH ARNOLD JANSSEN
ĐÁNG SÁNG LẬP DÒNG NGÔI LỜI
Lễ Trọng

CA NHẬP LỄ

Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần
khi Người ngự xuống trên anh em.
Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy
cho đến tận cùng trái đất." (x. Cv 1,8)

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Chúa, qua mầu nhiệm Nhập Thể,
Chúa tiếp tục giao hòa với trần gian.
Xin Chúa nhận lời thánh Arnold, linh mục của Chúa,
nguyện giúp cầu thay cho tất cả mọi người
được thoát khỏi tối tăm tội lỗi,
mà bước đi trên đường cứu độ
nhờ ánh sáng của Ngôi Lời và ân sủng Thánh Thần.
*Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa,
là Thiên Chúa và là Chúa chúng con,
Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa,
hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.*

LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Chúa, thánh Arnold đã dâng hiến chính mình
để sùng kính phục vụ Chúa Thánh Thần.
Xin cùng một Chúa Thánh Thần
thánh hóa của lễ chúng con dâng trên bàn thờ đây.
Chúng con cầu xin...

KINH TIỀN TỤNG THÁNH ARNOLD

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu,
chúng con cảm tạ Chúa mọi nơi mọi lúc.
Chúa đã ban cho chúng con niềm hân hoan
cử hành lễ thánh Arnold, là Linh mục theo lòng quảng đại của Chúa
và là Tội tớ của Ngôi Lời.
Với đức tin không hề lay chuyển của thánh nhân,
Chúa đã ban cho chúng con ánh sáng chắc chắn soi đường.
Với tình yêu không hề thay đổi của thánh nhân,
Chúa đã chỉ cho chúng con đường lối Tin Mừng
để hiệp nhất các dân tộc, các nền văn hóa, và các quốc gia.
Nhờ Chúa thúc đẩy,
thánh Arnold đã sai các nhà truyền giáo ra toàn thế giới
để thi hành sứ vụ của Hội Thánh và loan báo cho những ai chưa tin
nguồn phong phú vô biên của Đức Kitô
và cho họ chia sẻ gia tài vĩnh cửu trên trời.
Nhờ Người, ca đoàn các thiên thần, và toàn thể đạo binh thiên quốc
ngợi khen và chúc tụng vinh quang Chúa.
Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài,
không ngừng ca khen rằng: *Thánh, Thánh, Thánh...*

CA HIỆP LỄ

Chúa nói: “Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất
khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm.
Con đã mặc khải danh Cha cho những ai
mà Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con. (x. Ga 17,4.6a)

Hoặc:

Ngôi Lời đã trở nên người phàm
và cư ngụ giữa chúng ta.
Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người,
vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người,
là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. (Ga 1,14)

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Chúa, xin vì lương thực thiêng liêng mà chúng con vừa lãnh nhận,
tiếp tục việc cứu độ của Chúa trong chúng con;
bằng gương sáng của Thánh Arnold,
ban cho chúng con lòng can đảm, bằng sự dạy bảo của người,
ban cho chúng con sự khôn ngoan
để chúng con cũng được sự thiêu đốt bởi lòng mến yêu Lời Chúa,
Chúa Kitô, Ngài là Thiên Chúa hiển trị muôn đời. Amen.

BÀI ĐỌC 1

(Is 52,7-10)

Lời Chúa trong sách tiên tri I-sai-a

Đẹp thay, trên đồi núi,
bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an,
người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ,
và nói với Xi-on rằng : “Thiên Chúa người là Vua hiển trị.”
Kìa nghe chẳng quân canh gác của người
cùng cất tiếng reo hò vang dậy ;
họ sẽ được tận mắt thấy ĐỨC CHÚA đang trở về Xi-on.
Hỡi Giê-ru-sa-lem điêu tàn hoang phế,
hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng,
vì ĐỨC CHÚA an ủi dân Người, và cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.
Trước mặt muôn dân,
ĐỨC CHÚA đã vung cánh tay thần thánh của Người :
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta,
người bốn bề rồi ra nhìn thấy.

Đó là Lời Chúa.

ĐÁP CA

(Tv 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10ac. (x.câu 3)).

Đáp: Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân

1) Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới,
hãy ca mừng Thiên Chúa đi, toàn thể địa cầu.
Hãy ca mừng Thiên chúa, hãy chúc tụng danh Người. -**Đáp:**

2) Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ.
Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân,
và phép lạ Người ở nơi vạn quốc. -**Đáp:**

3) Hãy kính tặng Thiên Chúa, hỡi người chư dân bá tánh,
hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang,
hãy kính tặng Thiên Chúa vinh quang xứng với danh Người. -**Đáp:**

4) Hãy mặc lễ phục, thờ lạy Thiên Chúa.
Toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước thiên nhan,
hãy công bố giữa chư dân rằng Thiên Chúa ngự trị.
Người cai quản chư dân theo đường đoan chính. -**Đáp:**

BÀI ĐỌC 2

Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô

Anh em thân mến, tôi là kẻ hèn nhất trong các thánh, nhưng đã được ơn này là rao giảng cho Dân Ngoại những sự giàu có không thể thấu hiểu được, và soi sáng cho mọi người biết cách thức phân phát mầu nhiệm đã được ẩn giấu từ muôn thuở trong Thiên Chúa, Đấng tạo thành vạn vật: khiến các chủ thần và quyền thần thiên quốc đều phải nhờ Hội thánh mới biết được sự khôn ngoan muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa, thể theo dự định từ trước muôn đời mà Ngài đã thi hành trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong Người, chúng ta được cậy trông và nhờ lòng tin vào Ngài, chúng ta mạnh dạn đến cùng Ngài.

Nhân vì lẽ ấy, tôi quỳ gối trước mặt Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Ngài là nguồn gốc mọi danh phận làm cha trên trời dưới đất. Xin Ngài chiếu theo sự giàu có vinh quang của Ngài và nhờ Thánh Thần của Ngài, thêm sức mạnh cho anh em được nên người thiêng liêng, và nhờ đức tin, anh em được Đức Kitô ngự trong lòng anh em, làm cho anh em đâm rễ sâu và lập nền kiên cố trong đức mến, để anh em được hiệp cùng các thánh mà hiểu biết chiều rộng, dài, cao, sâu, và cũng được biết lòng mến của Đức Kitô vượt quá trí hiểu loài người, để anh em được sung mãn trong mọi sự viên mãn của Thiên Chúa.

Đó là lời Chúa.

ALLELUIA (x. 1Tm 3,16)

Vinh danh Người, Lạy Đức Kitô, Ngôi Lời Thiên Chúa;
ngợi khen Người, Đấng được loan truyền giữa muôn dân.

TIN MỪNG:

(Ga 1,1-5.9-14.16-18)

¹ Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.

² Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.

³ Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ⁴ ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.

⁵ Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.

⁹ Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.

¹⁰ Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.

¹¹ Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.

¹² Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

¹³ Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa.

¹⁴ Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.

¹⁶ Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.

¹⁷ Quả thế, Lê Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có.

¹⁸ Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

Đó là Lời Chúa.